

รมย์รวินท์พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ร่วม CoolSculpting Workshop เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการกำจัดไขมัน



รมย์รวินท์พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ร่วม CoolSculpting Workshop เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการกำจัดไขมัน

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ศักยภาพของคนก็ต้องก้าวตามให้ทัน แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล (ที่3 จากซ้าย) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง และผู้อำนวยการรมย์รวินท์คลินิก คลินิกความงามชั้นนำของประเทศไทย จึงนำทีมงานรมย์รวินท์เข้าร่วมอบรมใน CoolSculpting Workshop ซึ่งจัดขึ้นโดย ZELTIQ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการใช้เครื่องมือกำจัดไขมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการทำทรีตเมนต์น้อยลง และที่สำคัญไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเจ็บในการทำทรีตเมนต์ โดยเทคนิคเฉพาะนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Jennifer Harrington แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา

มาร่วมพิสูจน์เทคนิคใหม่ในการกำจัดไขมัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย CoolSculpting ที่ รมย์รวินท์ คลินิก ทุกสาขา สอบถามข้อมูลได้ที่ www.romrawin.com

ข้อมูลเกี่ยวกับรมย์รวินท์คลินิก

รมย์รวินท์คลินิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยภายใต้การบริหารงานของ คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโกศิน และ พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านของผิวพรรณ และความมุ่งมั่นในการค้นหาเทคโนโลยีด้านความงามที่เหมาะสมกับคนไทย จึงก่อให้เกิดเป็น การดูแลเพื่อให้เกิดความงามที่มาจากข้างใน อันเป็นที่มาของความอ่อนเยาว์ เพื่อให้ทุกนาทีของการดูแลแก้ปัญหาผิวพรรณหรือต่อต้านริ้วรอยเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก คุ่มค่า ใช้เวลาน้อย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รมย์รวินท์ คลินิก จึงมุ่งเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เข้ากับกระบวนการดูแลรักษาผิวพรรณ รวมไปถึง การสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหน้าและผิวกาย ควบคู่ไปกับเวชสำอาง โดยมีการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆให้เข้ากับสภาพผิวและการดูแลผิว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ที่มาใช้บริการของในคลินิกทั้ง 24 สาขาทั่วประเทศ

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณพิณชาญ แดงกุลวานิช (ป๋อง) โทร.02 624 0562 หรือ โทร. 09 1792 3993อีเมลล์

pinnachan@notablebkk.com และคุณไอยย์รัชต์ สิทธิพูล (โน้ต) โทร 08 5966 4156 อีเมลล์

aiyaras@notablebkk.com